

## ARROW เจาะสินค้าไฮมาร์จิ้นผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

**ทับทิม** - บอสใหญ่ ARROW “ธานินทร์ ตันประวัตติ” เผยกลยุทธ์ปี 2562 เน้นขายสินค้ามาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมลดการขายสินค้าที่ไม่ส่งผลต่อมาร์จิ้น เพื่อลดต้นทุน พร้อมบี้อัตรากำไรสุทธิเข้าสู่ภาวะปกติ → **อ่านต่อหน้า 31**



ธานินทร์ ตันประวัตติ

### ARROW (ต่อจากหน้า 3)

ส่วนยอดขายปี 2562 คาดเติบโต 5-10% ต้นงานในมือ 850 ล้านบาท จ่อบุกเข้าพอร์ต 60-70%

นายธานินทร์ ตันประวัตติ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ ARROW เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทมีแผนจะผลักดันกำไรให้กลับมาฟื้นตัว ทั้งนี้คาดอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะกลับมาอยู่ที่ระดับ 13-15% โดยการเน้นขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 60-80 ล้านบาท จากปีก่อนมียอดขายอยู่ราว 20 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทจะลดการขายสินค้าที่ไม่ส่งผลต่อมาร์จิ้น เพื่อลดต้นทุน และผลักดันให้มาร์จิ้นกลับมาอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งบริษัทจะส่งสินค้าใหม่อย่างท่อโพนปรับอากาศลงสู่ตลาด โดยคาดสินค้าดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนมาร์จิ้นให้เติบโตสูงขึ้น รวมถึงบริษัทได้วางงบลงทุนไว้ราว 20 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับกับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) และบริษัทมีแผนจะเพิ่มมาร์จิ้นต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 65% จากเดิมอยู่ที่ 60%

#### ● บีบมาร์จิ้นฟื้น

ส่วนยอดขายในปี 2562 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5-10% จากปี 2561 โดยจะมุ่งขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์เดิม และเพิ่มสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังต้องจับตาดูโครงการต่างๆ หลังไตรมาส 1/2562 คาดจะมีงานออกมาให้ประมุลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ

(Backlog) อยู่ที่ 850 ล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้เข้ามาในปีหน้าราว 60-70%

“ปีนี้เราจะพยายามผลักดันผลงานให้กลับมาอยู่ที่ระดับปกติแบบที่เราเคยทำได้ โดยจะเน้นการขายสินค้าไฮมาร์จิ้น และลดการขายสินค้าที่ไม่ส่งผลต่อมาร์จิ้น รวมถึงการออกสินค้าใหม่ ซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น ส่วนงานอื่นๆ จะยังไม่เน้นมาก แต่จะเน้นเฉพาะการขายท่อร้อยสายไฟฟ้า ด้านงบปี 2561 คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้” นายธานินทร์กล่าว

#### ● ส่งราคา 9.90 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ยังคงประมาณการแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 4/2561 จะกลับมาเห็นการเติบโตทั้ง Q-Q และ Y-Y เนื่องจากฐานไม่สูง และเป็นช่วงปิดงานรับเหมาวางระบบของบริษัทลูก โดยปัจจุบันมี Backlog ของทั้งกลุ่มราว 800 ล้านบาท เพียงพอรับรู้รายได้ถึงช่วงครึ่งปีแรก 2562 แต่ต่อรายการเติบโตจะยังไม่โดดเด่น เพราะแรงกดดันทางด้านต้นทุนยังมีอยู่

ส่วนแนวโน้มปี 2562 คาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาโต 20% Y-Y อยู่ที่ 189 ล้านบาท จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งตัว โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่จะสั่งซื้อท่อร้อยสายไฟมากขึ้น อีกทั้งผลของการเพิ่มสินค้าใหม่ เช่น ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และงานหล่อชิ้นส่วนยานยนต์ (เป็นอีกตัวแปรที่เร่งให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร) จะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาสัญญาณการฟื้นตัวของผลประกอบการ รวมทั้งราคาหุ้นที่ปรับตัวลงจนทำให้ Upside เปิดกว้างอีกครั้ง ประเมินราคาเหมาะสมเท่ากับ 9.90 บาท อิง P/E 16 เท่า